



สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๓๕๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๓๓๔-๓๐๒๒-๓ โทรสาร ๐-๒๓๓๓๔-๓๐๒๒ www.tla.or.th

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ที่ ๑/๒๕๖๒

เรื่อง รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ขวลิขิต ด้านการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม เพื่อรับรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ขวลิขิต ด้านการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อยกย่องเชิดชูและมอบรางวัลฯ ประจำปีนั้น สมาคมห้องสมุดฯ เห็นสมควรประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำความดีเพื่อสังคมฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

๑. นางทิพย์วรรณ คงเนตร

ครูชำนาญการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

ครูที่เกินครู ไม่ใช่แค่สอน แต่มุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียน ให้คำปรึกษาทุกด้าน ทั้งด้านจิตใจ ด้วยจิตวิญญาณแห่งการให้ที่สัมผัสได้ มุ่งมั่น ตั้งใจเกินร้อย อุทิศตนทั้งในเวลาราชการและนอกทำงาน พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก จัดกิจกรรมห้องสมุดในสวน ห้องสมุดเคลื่อนที่ อ่านหนังสือในวันพระ ติดตามและผลักดันนักเรียนในการเรียน การสอน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ อุทิศตนเป็นกัลยาณมิตรร่วมพัฒนาห้องสมุดในเครือข่ายในเขตและส่วนกลางอบรมปฏิบัติกรรมการอ่านให้โรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้ยั่งยืน

๒. นางพรนิชา ทะยอมใหม่

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังฆกฤษฎณ์อนุสรณ์)จังหวัดบุรีรัมย์

ครูนักพัฒนา ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียน มุ่งมั่น ใฝ่รู้ โดยเฉพาะการจัดแหล่งเรียนรู้บูรณาการ การสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยเฉพาะนักเรียน LD กว่า ๓๐ คน ส่งผลให้นักเรียน LD มีพัฒนาการที่ดี สามารถอ่านออก เขียน และคิดเลขได้ โดยใช้เวลา ๓ ปี สามารถปลดจากนักเรียน LD สู่นักเรียนปกติ จากการอ่าน เขียน เรียนรู้จากห้องสมุด ผลักดันนักเรียนในการประกวดรางวัลสารานุกรมไทย ตั้งแต่การแนะนำการอ่านอย่างต่อเนื่อง มีผลงานกิจกรรมรายวัน รายเดือน รายปี นักเรียนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด มีทักษะการพูด ส่งผลให้ครูมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนโดยการใช้ห้องสมุดเป็นจุดเริ่มต้น

๓. นางลัดดาวัลย์ พรพนม

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง จังหวัดกาฬสินธุ์

ครูจิตอาสาผู้อุทิศตนกว่า ๓๑ ปี ครูนักออกแบบและริเริ่มสร้างสรรค์ บันได ๖ ขั้นสู่การอ่าน อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกเวลาราชการ ด้วยความรักความศรัทธา เสียสละทั้งเวลา แรงกาย แรงใจและกำลังทรัพย์ มุ่งมั่น อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการระดมทุนจากชุมชนในสร้างอาคารห้องสมุด ริเริ่มสร้างสรรค์ห้องสมุด ๓D จัดกิจกรรมทั้งในห้องสมุดและนอกห้องสมุด ตลอดจนชุมชนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนผ่าน 30 กว่ากิจกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่ายชุมชนและวัด ส่งผลให้นักเรียน

และโรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ รางวัลเป็นผลพลอยได้ แต่สิ่งสำคัญคือทำแล้วมีความสุขทำให้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาการอ่านสู่นักเรียนและชุมชน

๔. มุลินิธีสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

มุลินิธีสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการสถาบันการ์ตูนไทย มุลินิธีเด็ก ตั้งแต่ปี 2546 – 2558 ดำเนินงานร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดทำหนังสือสารคดีสำหรับเด็ก ขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่านเพื่อวิถีสุขภาวะของสังคมไทย โดยสร้างสรรค์ระบบการอ่านสู่การสร้างสังคมที่มีการอ่านเป็นวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่สำคัญ ๆ กระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมการอ่านทุกภูมิภาค กว่า ๑๕ องค์กร ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน “พลังอ่านชายแดนใต้” เพื่อรณรงค์และสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านผ่านมุลินิธีอย่างเป็นรูปธรรม และผลงานเชิงประจักษ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



(ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงค์วรวัฒน์)

อุปนายกสมาคม

ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ